

## ถึงเวลาจัดทำ

### “แผนยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ”

ทุกวันนี้ หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาระบบและการจัดเก็บข้อมูลเป็นของตนเองโดยขาดการวางแผนร่วมกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการจัดเก็บข้อมูลร่วมกันยังมีอยู่น้อย อีกทั้งข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในการเชื่อมโยงจึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

ดังนั้น สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกำลังเกิดความก้าวหน้าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยลำดับ

กระบวนการทำงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ (ร่างที่ 1) และนำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวผ่านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนนโยบายคณะที่ 5 จากนั้นได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นไปเมื่อเดือนธันวาคม 2550 เพื่อสร้างกรอบของแผนยุทธศาสตร์ และกระบวนการทำประชาพิจารณ์ต่อแผนยุทธศาสตร์ ติดตามด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ" เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลในประเทศ โดยในขั้นตอนนี้มีผู้เข้าร่วมในวงที่กว้างขึ้น ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคีเครือข่าย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากทุกภาคส่วน นักวิชาการและผู้จัดทำประมาณ 150 คน

ทิศทางหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติที่ประมวลได้จากกระบวนการที่ผ่านมาคือ

- ปรับแก้วิสัยทัศน์การวางยุทธศาสตร์ให้กว้างขึ้น โดยเน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสามารถเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับโครงสร้างกรรมการ โดยมีการระบุคุณลักษณะของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ให้ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และนักวิชาการ

ผู้สนใจความคืบหน้าล่าสุดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย ติดตามได้จาก [www.hiso.or.th](http://www.hiso.or.th)